



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ ผจก.)

- นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจว่าพรรคการเมืองทั้งหลายจะโหวตลงมติให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ผ่านวาระสามหรือไม่ เชื่อว่าวันนี้เอาเรื่องการเมืองมานำหน้าแล้ว ทั้งนี้หาก พ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่ผ่าน ผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ จะไม่มีกฎหมายใดมารองรับอย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ แนวหน้า, nationtv.)

- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โลกีสต ระบุถึงเหตุผลของการนัดหมายชุมนุมที่จะมีขึ้นในอังคารที่ 22 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า เพื่อไปติดตามการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะต้องไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ในทางตรงกันข้ามต้องเร่งผลักดันให้ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ... บังคับใช้ ปัจจุบันในสังคมมีความเห็นต่างกันในเรื่องของกัญชา ทั้งภาคการเมือง หมอสาธารณสุข และองค์กรต่างๆ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความสับสนทางสังคม ทั้งที่ในความจริงแล้ว เรื่องของร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระบบ ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบ ในวาระที่ 1 จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมาธิการทั้ง 25 คน ซึ่งมาจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ร่วมกันเขียนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา เมื่อร่างเสร็จแล้วต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แต่เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เสนอเข้าไป แต่สภากลับไม่รับพิจารณา เราต้องการกฎหมายมาควบคุมกัญชา เพื่อความมั่นคงทางยาของประเทศไทย อย่าดูถูกประชาชนว่าไร้ความสามารถ ไร้วิจารณ์ญาณ ประชาชนที่จะร่วมคัดค้านกับเรา เชิญในวันอังคารที่ 22 พ.ย. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

2. เตือน รมว.สร.

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- แคร่โพสต์ของ นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ ระบุ อาจารย์แพทย์เตือนสติ คนเป็น รมว.สร. โปรโมตไอศกรีมกัญชาที่สถานพยาบาลของรัฐ

3.กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความรู้ใหม่การใช้กัญชารักษาโรคที่กำลังมาแรงคือการกินสด โดยนำไปหรือดอกกัญชามาปั่นคั้นรวมกับผักหรือผลไม้อื่นๆ มีสรรพคุณรักษาบรรเทาและป้องกันโรคต่างๆ อย่างได้ผลโดยไม่ทำให้เมา มีตัวอย่างที่โด่งดังมาแล้วในสหรัฐอเมริกา อาทิ โรคมุมิแพ้วตัวเอง โรคเนื้องอกในสมอง โรครูมาตอยด์ เป็นต้น


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)


-องค์กรแพทย์ (แพทย์สภา แพทยสมาคม และ 14 ราชวิทยาลัยแพทย์) แจงรายละเอียดหลักการ 5 ข้อสำหรับกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 1. กัญชาทางการแพทย์ควรอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องมีคุณภาพและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยา 3. กลุ่มผู้ให้การรักษา เช่น แพทย์ เภสัชกร ควรได้รับการอบรมก่อนใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา รักษาผู้ป่วย 4. ผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองและประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา 5. รัฐควรกำหนดกัญชาเป็นสารเสพติดให้โทษ โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้กำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชา ด้านศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์ ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ย้ำแพทย์แผนปัจจุบันเห็นด้วยที่จะให้นำผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพมาใช้ทางการแพทย์ แต่การสูบช่อดอกกัญชาไม่ใช่การใช้กัญชาทางการแพทย์

4. ทำร้ายร่างกายหลังเสพกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, ch3plus)

- นายจรินทร์ วัย 23 ปี ทะเลาะวิวาทและยิง นายวันทา วัย 53 ปี ภายในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านห้วยทรายทอง ต.นาแรม จ.เลย พบขวดเหล้า และฝาผนังบ้านพบร่องรอยกัญชาตั้งอยู่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch3plus) - น.ส.พัสวี วิมลพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด 19 ด้านหน้า รพ.ในจังหวัดภูเก็ต เผยว่า ขณะนี้เกิดความไม่เป็นที่เชื่อมั่นในการจ่ายค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 หลังจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ให้ข่าวว่า เงินค่าเสี่ยงภัยมาแล้วและจะมีการดำเนินการจ่ายตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564 จนมาเดือน ม.ค. 2565 ไปจนถึง มิ.ย. 2565 นั้น ซึ่งล่าสุดทราบว่า สธ. จัดสรรมายังจังหวัดภูเก็ตแล้ว 140 ล้านบาท แต่ สสจ.ภูเก็ต จัดสรรให้เฉพาะวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาลก่อนจนครบ 7 เดือน ส่วนบุคลากรอื่น ๆ อย่างพนักงานกระทรวงฯ ผู้ช่วย ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าต่าง ๆ เป็นงบอีกส่วนจะได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น สอบถามไปทาง สสจ. ได้คำตอบว่าเป็นนโยบาย สธ. ดังนั้น ในวันที่ 21 พ.ย. จะไปรวมตัวเพื่อขอข้อมูลความเป็นธรรมกับทาง สสจ.ภูเก็ต</p> - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า สธ. ไม่เคยมีนโยบายให้จ่ายค่าเสี่ยงภัยแก่แพทย์ พยาบาล ผู้มีใบประกอบวิชาชีพก่อนเท่านั้น เราให้จ่ายตามเกณฑ์ใครทำก็ได้รับ และต้องจ่ายตามนั้น อย่างไรก็ตาม ตนจะสอบถามทางภูเก็ตว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาการสื่อสาร เพราะค่าเสี่ยงภัยจะมีเกณฑ์อยู่แล้วจะมาเลือกจ่ายไม่ได้ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) - ตามที่ ปลัด สธ. ได้มอบให้พื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวนี้ ล่าสุด ทาง สสจ. และผู้ตรวจราชการเขต 11 ทราบเรื่องแล้ว และดำเนินการในเรื่องของการของบเพิ่มในส่วนที่ค้างจ่ายไปถึงกระทรวงฯ ส่วนประเด็นเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดนั้น ข้อเท็จจริง แบ่งออกเป็นดังนี้ 1. เงินที่ได้รับการจัดสรรมี 2 ก้อน ก้อนแรก คือ จากเงินกู้สำหรับให้กลุ่มวิชาชีพ และก้อนที่สอง คือ เงินงบประมาณให้กลุ่มสนับสนุน 2. สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโอนเงินมาที่ สสจ. จึงได้จัดสรรเงินให้ตามข้อกำหนด 3. สิ่งที่ รพ.ดำเนินการ คือ รวบรวมจำนวนเงินส่วนขาดของกลุ่มสนับสนุน ทำหนังสือส่งให้กระทรวง เพื่อขออนุมัติงบเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่สามารถจะตอบได้ว่าได้ 100% หรือไม่ <p>2. คืบหน้าวัคซีนโควิด 19 สัญชาติไทย ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) - นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 สัญชาติไทยว่า วัคซีนไทยที่คืบหน้าที่สุดขณะนี้คือวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ในเฟส 2 และจะเข้าสู่เฟส 3 เดือน ธ.ค. 2565 ถึง ม.ค. 2566 โดยต้องขึ้นกับผลการทดลองเฟส 2 ว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีหรือไม่อย่างไร คาดทราบผลปลายเดือน พ.ย.หรือต้น ธ.ค. 2565 โดยเฟส 3 จะใช้ทดสอบเพื่อเป็นวัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้ที่ใช้วัคซีนชนิดอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ถ้ากระตุ้นด้วยวัคซีนของ อภ. เทียบกับกระตุ้นด้วยวัคซีนของ AZ และ PF ได้ผลไม่ต่างกันแสดงว่าวัคซีนของ อภ. เทียบเท่ากับวัคซีนต่างประเทศ ก็ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับ ออย. เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไป ส่วนชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนบริษัทผลิตวัคซีนจากสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทไบโอเนตเอเชีย จึงต้องทำการทดสอบซ้ำใหม่อีกครั้งว่าได้ผลเหมือนกับวัคซีนที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ กำลังจะเริ่มเฟส 1 ใหม่ ส่วนวัคซีนใบยาของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนี้มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างการรอผลเฟส 1 เบื้องต้นวัคซีนรุ่นที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนรุ่นที่ 1 ทั้งนี้ วัคซีนสัญชาติไทยทั้ง 3 ชนิดนี้จะใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น คงไม่ใช่วัคซีนตั้งต้น เพราะคนไทยได้รับวัคซีนไปจำนวนมากแล้ว</p> <p>3. ความสัมพันธ์ระหว่างโควิดกับเบาหวาน ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, TNN) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มีงานวิจัย 9 ชิ้นทั่วโลก ที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อโรคโควิด 19 กับการเกิดโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 โดยศึกษาในประชากรกว่า 40 ล้านคนทั่วโลก สาระสำคัญมีดังนี้ 1. อัตราการเกิดโรคเบาหวานภายหลังติดเชื้อโควิด 19 มีราว 15.53 คนต่อ 1,000 person-years (person-years หมายถึง ติดตาม 1,000 คนไปในระยะ 1 ปี) 2. การติดเชื้อโควิดทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นราว 1.62 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ 3. ทั้งเพศชายและหญิง การติดเชื้อโควิดทำให้เสี่ยงต่อเบาหวานพอ ๆ กัน 4. ไม่ว่าจะช่วงอายุใด <18 ปี, ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป, และคนสูงอายุ ล้วนมีความเสี่ยงต่อเบาหวานมากขึ้น 5. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานจะสูงมากในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากติดเชื้อ จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง อย่างไรก็ตามแม้เลย 6 เดือนไป ยังเสี่ยงติดเชื้อ ผลการวิจัยนี้บอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อ ย่อมดีที่สุด</p> <p>4. ผู้นำฮ่องกงติดโควิดหลังประชุมเอเปค ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, mcot, ch7) - รัฐบาลฮ่องกง เผย นายจอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงติดเชื้อโควิด 19 เป็นบวก หลังจากกลับจากการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ที่กรุงเทพฯ ขณะนี้แยกกักตัวตามระเบียบปฏิบัติ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5.สถานการณ์ในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, pptvhd36 mcot, innnews, ch7)</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ ระบุว่า ข้อมูลของสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565- 19 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม 3,957 คน เฉลี่ยวันละ 565 คน ขณะที่ มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 69 คน เฉลี่ยวันละ 9 คน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 432 คน และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 252 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด mcot,)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.มีความห่วงใยประชาชนจากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศเนื่องด้วยขณะนี้ เป็นฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ขณะที่ไทยก็ได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เดินทางมาจากทั่วโลก เน้นกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ,)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูหนาว "โควิด-19" จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แต่ก็จะไม่มากเท่าในฤดูฝนที่ผ่านมา และจะลดลงหลังเดือนกุมภาพันธ์</p> <p>6.สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, mcot,)</p> <p>-จีนพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายแรกในรอบ 6 เดือน เป็นชายวัย 87 ปี ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จีนจะยังคงใช้นโยบายทำให้ยอดผู้ป่วยโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดก็ตาม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดอาคารมหิตลาธิเบศร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ch3plus, newtv, sondhitalk, ch7, thejournalistclub, news1live, thebangkokinsight)</p> <p>-เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมซิวเวซ กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดมเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ</p>	-
<p>ประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 -17 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพิช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานวางแผนครอบครัว รวมไปถึงการพัฒนาประชากรในมิติต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลก</p>	
<p>แนะวิธีรับมือภัยหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, TNN)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีการเรียนรู้ เพื่อป้องกันภัยหนาวที่ถูกต้องปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ จากการผิงไฟช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัย รวมถึงขอให้ จนท.สธ. ในพื้นที่สำรวจ เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงภัยหนาว พร้อมเร่งสื่อสารเตือนภัย และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการกิจการ หรือครัวเรือนที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สอย่างเข้มงวด ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ใช้งาน</p>	
<p>วันเหยื่อโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า พิมพ์ไทย ฐานเศรษฐกิจ newtv.)</p> <p>-พญ.ชไมพันธ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดเผยข้อมูลเนื่องในวันเหยื่อโลก 20 พ.ย.2565 ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ครองแชมป์การตายสูงสุดจากรถจักรยานยนต์ คนไทยเป็นเหยื่อการจัดการและความเหลื่อมล้ำบนท้องถนนไทยมานานกว่า 53 ปี เพราะตั้งแต่มีการประกาศนโยบายในการป้องกันอุบัติเหตุของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุกลับไม่ลดลง มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยกว่า 73-87% เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน คนหนุ่มสาว จากหลายสาเหตุ เช่น กฎกระทรวงคมนาคมเมื่อปี 2548 อนุญาต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็ก 15-17 ปี ขับซิ่งแรงเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ซีซี เป็น 110 ซีซี โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งที่การจำกัดซีซีของผู้ขับขี่หน้าใหม่ มีประสิทธิภาพ ลดการตายของผู้ขับขี่รุ่นเยาว์ได้ถึง 25% ไม่มีมีการกำหนดนโยบายคมนาคมระดับชาติในการจัดสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สยามรัฐ บ้านเมือง จส.100)</p> <p>-มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สสส. ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก โดยอุบัติเหตุจราจรทำให้มีผู้เสียชีวิตในหลายประเทศทั่วโลก ปีละประมาณ 1,300,000 คน บาดเจ็บและพิการ อีกประมาณปีละ 50,000,000 คน ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-29 ปี ในปี 2548 สหประชาชาติกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน นำไปสู่การป้องกันและควบคุมปัญหา ตลอดจนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>-ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย นายเจษฎา แยมสวายประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม.และเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลยกระดับความเข้มข้น ในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเดือนธันวาคม "วันเหยื่อโลก" ดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลเข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อการสร้างวินัยทางการจราจรและเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2.กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ขอให้มีการปรับปรุงบทลงโทษให้ถึงขั้นจำคุกให้มีโทษจำคุก 15-20 ปี และขอให้มีนโยบายเอาผิดไปถึงผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย 3.ขอให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งในด้านงบประมาณ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และ 4.ขอให้เร่งศึกษาปัญหาความล่าช้า และความยากลำบากของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม</p>	
<p>กิจกรรม อสม.ชวนวิ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ชมรมอสม.อำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อ อสม.ชวนวิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเข้ากองทุนเพื่อใช้ในการดูแลสมาชิก อสม.อำเภอเกาะสมุย ที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ทุกคนที่ทุ่มเททำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของทุกคนในชุมชน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>-กรณีข่าว ดันหนอนตายหยาก รักษาмерแรงในมนุษย์ได้ จากการตรวจสอบของ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่ายังไม่มียาหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าหนอนตายหยากสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	